

# ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI

Ngày 08 tháng 12 năm 2023

## Lễ Trọng

**Bài đọc 1** St 3,9-15.20

*Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.*

### Lời Chúa trong sách Sáng thế.

Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Người ở đâu ?” Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho người biết là người trần truồng ? Có phải người đã ăn trái cây mà Ta đã cấm người ăn không ?” Con người thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Người đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn :

“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyên rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.

Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.

Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

### Đó là lời Chúa.

**Đáp ca** Tv 97,1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.1a)

**Đáp : Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công.**

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. ( Đ.. )

Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en. ( Đ.. )

Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát. ( Đ.. )

**Bài đọc 2** Ep 1,3-6.11-12

*Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.*

### **Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.**

Chúc tụng Thiên Chúa  
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.  
Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc  
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.  
Trong Đức Ki-tô,  
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,  
để trước thánh nhan Người,  
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,  
nhờ tình thương của Người.  
Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,  
Người đã tiên định cho ta làm nghĩa tử  
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,  
để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,  
ân sủng Người ban tặng cho ta  
trong Thánh Tử yêu dấu.

<sup>11</sup>Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự  
theo quyết định và ý muốn của Người,  
đã tiên định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng  
theo kế hoạch của Người,

<sup>12</sup>để chúng tôi là những người đầu tiên  
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,  
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

### **Đó là lời Chúa.**

**Tung hô Tin Mừng** x. Lc 1,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Kính chào Đức Ma-ri-a, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người nữ. Ha-lê-lui-a.

**Tin Mừng** Lc 1,26-38

*Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.*

### **✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.**

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hồi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Nay đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. <sup>36</sup> Kia bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

**Đó là lời Chúa.**